

Hôn nhân và lễ cưới dưới góc nhìn đạo Phật

ISSN: 2734-9195 14:30 12/03/2025

Đức Phật không bao giờ khuyến khích hay ngăn cản hôn nhân giữa những người tại gia, mặc dù các nhà sư và nữ tu của Ngài đều tuyệt đối độc thân.

Phật giáo có áp đặt gì trong hôn nhân?

Nhìn chung, đạo Phật coi hôn nhân là một vấn đề thế tục và không coi đó là một bí tích mà đáng tối cao giao phó.

Người theo đạo Phật tuân theo luật thế tục của đất nước và văn hóa thời đại. Đức Phật không bao giờ khuyến khích hay ngăn cản hôn nhân giữa những người tại gia, mặc dù các nhà sư và nữ tu của Ngài đều tuyệt đối độc thân. Thay vào đó, đức Phật đưa ra lời khuyên về cách ứng xử khéo léo về mặt đạo đức trong các mối quan hệ như hôn nhân.

Do đó, không áp đặt ý nghĩa hay mục đích của hôn nhân là gì theo quan điểm của đạo Phật! Đạo Phật, không phải là một tôn giáo, giao phó cho bạn nhiệm vụ giải quyết vấn đề đó...

Vì thế, nói chung, chính những người theo đạo Phật kết hôn phải tập trung vào ý nghĩa mà họ mong muốn.

Điều này đúng với một số ít đám cưới theo đạo Phật mà tôi từng chứng kiến. Chúng có thể từ cực kỳ theo đạo Phật, với nhiều bài tụng kinh và những thứ tương tự, đến khá thế tục và phi tôn giáo.



Lễ Hằng thuận trong Phật giáo. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Có truyền thống hoặc cam kết nào khi một cặp đôi kết hôn?

Không, ít nhất là không có trong Phật giáo ở phương Tây. Tôi chắc chắn rằng có những nghi lễ và truyền thống trong các xã hội Phật giáo truyền thống hơn, chẳng hạn như Tây Tạng hoặc Thái Lan, nhưng tôi cho rằng hầu hết chúng mang tính văn hóa hơn là tôn giáo. Những điều này có thể phát triển theo thời gian ở phương Tây, nhưng vì Phật giáo còn rất mới nên vẫn chưa thực sự phát triển các nghi lễ như vậy tại các lễ cưới.

Lễ cưới diễn ra ở đâu?

Có thể diễn ra ở bất cứ đâu - không nhất thiết phải là cơ sở tự viện tôn giáo.

Một lễ cưới Phật giáo điển hình bao gồm những gì?

Một lần nữa, thực sự không có áp đặt một nghi lễ điển hình. Một số cặp đôi mà tôi thấy tụng một bài kinh Phật gọi là "*Quy y và tuyên thuyết Giới luật*", nhưng một số khác thì không. Điều chính được thể hiện là mong muốn sống với nhau theo tinh thần tử tế, nhận thức và trí tuệ, vốn là cốt lõi của Phật giáo và cuộc sống phật tử.

Khía cạnh đặc biệt nào của lễ cưới chỉ có trong truyền thống Phật giáo không?

Không. Không có bí tích bí mật nào cả. Tất cả nếu muốn hôn nhân có hạnh phúc, cặp đôi và cả gia đình phải thực hành những nguyên tắc cuộc sống hôn nhân.

Tác giả: **Sa môn Lê Văn Phước**